
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า 
สมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๒  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

วันที่   ๒๑   กันยายน  ๒๕๖๖ 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า 

...........................................................................................................  
รายชื่อผู้มาประชุม 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑ นายจิรสิน  หมอกขุนทด ประธานสภา อบต.บ้านเก่า จิรสิน  หมอกขุนทด 
๒ นายศักดิ์ดา  เกงขุนทด รองประธานสภา อบต.บ้านเก่า ศักดิ์ดา  เกงขุนทด 
๓ นายอนันต์  แกมขุนทด สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒ อนันต์  แกมขุนทด 
๔ นายตวง  เกณฑ์ขุนทด สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓ ตวง  เกณฑ์ขุนทด 
๕ นายสมชาย  มนขุนทด สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔ สมชาย  มนขุนทด 
๖ นายสมชาย  กวกขุนทด สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕ สมชาย  กวกขุนทด 
๗ นายสุพพัต  ก่อมขุนทด สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๘ สุพพัต  ก่อมขุนทด 
๘ นายมงคล  เกนขุนทด สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๙ มงคล  เกนขุนทด 
๙ นายวุฒิไกร  โมขุนทด สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๐ วุฒิไกร  โมขุนทด 

๑๐ นายจิราวุฒิ  เกลื่อนกลางดอน สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๑ จิราวุฒิ  เกลื่อนกลางดอน 
๑๑ นายสมชาย  กุมขุนทด สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๒ สมชาย  กุมขุนทด 
๑๒ นางดรุณี  อาบสุวรรณ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๓ ดรุณี  อาบสุวรรณ์ 
๑๓ นายจำลอง  กิจขุนทด เลขานุการสภา อบต.บ้านเก่า จำลอง  กิจขุนทด 

 
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑ นายธนดล  กูกขุนทด นายก อบต. บ้านเก่า ธนดล  กูกขุนทด 
๒ นายนวพล  โกนขุนทด รองนายก อบต. บ้านเก่า นวพล  โกนขุนทด 
๓ นางรุ่งระวี  ชาญพิทยา รองนายก อบต. บ้านเก่า รุ่งระวี  ชาญพิทยา 
๔ นายสายน้อย  ชาขุนทด เลขานุการนายก อบต. บ้านเก่า สายน้อย  ชาขุนทด 
๕ นางนิตยา  วิเศษหมื่นไวย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒ นิตยา  วิเศษหมื่นไวย 
๖ นายณรงค์  แกมขุนทด ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓ ณรงค์  แกมขุนทด 
๗ นายจารึก  กงขุนทด ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๕ จารึก  กงขุนทด 
๘ นายเกษม  กวดขุนทด ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๗ เกษม  กวดขุนทด 
๙ นายสมชาย  เบ้าจันทึก ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๘ สมชาย  เบ้าจันทึก 



-๒- 
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑๐ นางรุ้งเพชร  อริยานุวัฒน์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๙ รุ้งเพชร  อริยานุวัฒน์ 
๑๑ นายสามารถ  เกตุขุนทด ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๐ สามารถ  เกตุขุนทด 
๑๒ นายสมยศ  เกงขุนทด ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๑ สมยศ  เกงขุนทด 
๑๓ นางภูษิตา  กำเนิดเขว้า ผู้อำนวยการกองคลัง ภูษิตา  กำเนิดเขว้า 
๑๔ นางขวัญใจ  ปิ่นสกุล ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ขวัญใจ  ปิ่นสกุล 
๑๕ นายธนพงษ์  ทะนา หัวหน้าสำนักปลัด ธนพงษ์  ทะนา 
๑๖ นายชาติชาย  รัตนสงคราม ผู้อำนวยการกองช่าง ชาติชาย  รัตนสงคราม 
๑๗ นายมนตรี  ดวงจันทร์ นายช่างโยธา มนตรี  ดวงจันทร์ 
๑๘ นางจินตนา  โคตรสมพงษ์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน จินตนา  โคตรสมพงษ์ 
๑๙ นางสาวผกามาศ  วงษ์อินทร์จันทร์ เจ้าพนักงานธุรการ ผกามาศ  วงษ์อินทร์จันทร์ 
๒๐ นางมยุรา  สีถาน ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป มยุรา  สีถาน 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐  น. 
  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วและครบองค์ประชุม  นายจิรสิน  หมอกขุนทด  ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลบ้านเก่า  ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายจิรสิน  หมอกขุนทด  - ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่าได้ขออนุญาตเปิดประชุมสภาองค์การ 
ประธานสภาฯ   บริหารส่วนตำบลบ้านเก่า สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ และนายอำเภอ 
    ด่านขุนทดได้พิจารณาอนุญาต ดังมีรายละเอียดดังนี้ 
       ประกาศอำเภอด่านขุนทด 
                    เรื่อง  เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
                  สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ 
         .............................................................. 
             ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า มีความจำเป็นต้องเปิดการประชุม 
    สภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบ 
    กันเงินกรณีท่ียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ งบ 
    ประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และพิจารณาข้อ 
    ราชการอ่ืน ๆ มีกำหนดระยะเวลาไม่เกิน ๑๕ วัน นั้น 
     อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและ 
    องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ รวมทั้งแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. 



-๓- 
    ๒๕๖๒ นายอำเภอด่านขุนทด จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน 
    เก่า สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ - ๓๐ กันยายน 
    ๒๕๖๖ มีกำหนดระยะเวลาไม่เกิน  ๑๕  วัน 
     จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
      ประกาศ ณ วันที่  ๑๑  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ 
                    อรุณ  เมฆฉาย 
       (นายอรุณ  เมฆฉาย)  
       นายอำเภอด่านขุนทด 
นายจิรสิน  หมอกขุนทด  - ในการประชุมสภาวันนี้ท่านนายกได้เรียนเชิญผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านเข้าร่วม  
ประธานสภาฯ   ประชุมสภาในวันนี้ด้วย       
ที่ประชุม   รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า   
    - สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๓  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖  เม่ือวันที่  ๔  สิงหาคม  ๒๕๖๖ 
นายจิรสิน  หมอกขุนทด  ขอให้สมาชิกทุกท่านได้ตรวจรายงานการประชุมสภาฯ ตั้งแต่หน้าที่ ๑ เป็นต้นไป   
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุมสภาฯ ตรงจุดไหนหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะ 
                                          ขอความเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาฯ  ท่านใดเห็นชอบรับรองรายงาน 
              การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๓  ครั้งที่  
                                          ๑/๒๕๖๖  เมื่อวันที่  ๔  สิงหาคม  ๒๕๖๖  ท่านใดเห็นชอบกรุณายกมือ 
มติที่ประชุม   ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า  มีมติรับรองรายงานการประชุม 
    สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖    
    เมื่อวันที่  ๔  สิงหาคม  ๒๕๖๖  ด้วยมติรับรอง  ๑๒  เสียง  ไม่รับรอง  -  เสียง 
    งดออกเสียง  ๑  เสียง  (ประธานสภาฯ) 

- สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๓  ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖  เม่ือวันที่  ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๖๖ 
นายจิรสิน  หมอกขุนทด  ขอให้สมาชิกทุกท่านได้ตรวจรายงานการประชุมสภาฯ ตั้งแต่หน้าที่ ๑ เป็นต้นไป   
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุมสภาฯ ตรงจุดไหนหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะ 
                                          ขอความเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาฯ  ท่านใดเห็นชอบรับรองรายงาน 
              การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๓  ครั้งที่  
                                          ๒/๒๕๖๖  เมื่อวันที่  ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๖๖  ท่านใดเห็นชอบกรุณายกมือ 
มติที่ประชุม   ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า  มีมติรับรองรายงานการประชุม 
    สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖    
    เมื่อวันที่  ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๖๖  ด้วยมติรับรอง  ๑๒  เสยีง  ไม่รับรอง  -  เสียง 
    งดออกเสียง  ๑  เสียง  (ประธานสภาฯ) 



-๔- 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องกระทู้ถาม 

- ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 

- ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องขออนุมัติกันเงิน  งบประมาณ  ๓,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
นายจิรสิน  หมอกขุนทด  ขอเชิญนายธนดล  กูกขุนทด  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า ได้ชี้แจง 
ประธานสภาฯ   เกี่ยวกับเรื่องนี้ 
นายธนดล  กูกขุนทด  เรียน  ประธานสภาฯ และสมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นายก อบต.บ้านเก่า  เรื่องเดิม 

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า  ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖   เมื่อวันที่  ๒๗  กันยายน  
๒๕๖๕   นั้น 

    ข้อเท็จจริง 
ด้วยได้รับการประสานจากผู้อำนวยการกองคลังว่า ข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวดงบลงทุน ประเภทค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง มีรายการที่ยังมิได้ทำสัญญาก่อหนี้ผูกพัน ซึ่งสมควรกันงบประมาณไว้
ดำเนินการในปีต่อไป  ประกอบด้วย 
๑. โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (โดม)   ตั้งไว้     ๓,๐๐๐,๐๐๐     บาท 

    ข้อกฎหมาย 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การ

ฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๗  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ  ๕๙  
ความว่า  “ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ยังมิได้ก่อ
หนี้ผูกพัน  แต่มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก  ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี ” 

กรณีเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว  หากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน  ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิก
จ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น  หรือกรณีมีความจำเป็นต้องแก้ไข
เปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง  ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิก
จ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี  และโครงการดังกล่าวต้องมี
วัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้ 



-๕- 
        กรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันแล้ว ให้เบิกจ่ายได้ตามข้อ
ผูกพัน  เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
ตามวรรคสองแล้ว หากยังไม่ได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงิน
ดังกล่าว  ให้เงินจำนวนนั้นตกเป็นเงินสะสม” 

    ข้อพิจารณาเพ่ือดำเนินการ 
เพ่ือให้เป็นไปตามรายละเอียดข้างต้นและข้อกฎหมาย จึงเสนอท่ีประชุม

สภาฯ  พิจารณาอนุมัติต่อไป 
       ธนดล  กูกขุนทด 
                                                                      (นายธนดล  กูกขุนทด) 
                                                             นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า 
นายจิรสิน  หมอกขุนทด  มีสมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมท่านใด มีข้อสงสัยที่อยากจะซักถามเก่ียวกับเรื่องนี้หรือไม่ 
ประธานสภาฯ    ขอเรียนเชิญ 
นายจิราวุฒิ  เกลื่อนกลางดอน ในแบบแปลนการก่อสร้างอาคารโดมอเนกประสงค์ท่ีแจกให้พิจารณาไม่มีห้องน้ำ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๑  และไฟฟ้าแสงสว่าง 
นายสมชาย  มนขุนทด  เรื่องการร้องทุกข์ ร้องเรียนจากประชาชน อยากให้ทางคณะผู้บริหารให้ความ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๔  สำคัญและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนให้มากกว่านี้ 
นายตวง  เกณฑ์ขุนทด  โครงการก่อสร้างบ้านมะเริง - ชัยพัน อยากให้ทางผู้บริหารได้ชี้แจงว่ามีโครงการ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๓  อะไร ทำไปแล้วได้มากน้อยเพียงใด มีงบประมาณก่อสร้างเท่าไร หรือถ้ามีงบ 
    ประมาณเพ่ิมเติมจะทำเพ่ิมเติมได้อีกหรือไม่ 
นายธนดล  กูกขุนทด  ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกทุกท่านสำหรับความร่วมมือในการเข้าร่วม 
นายก อบต.บ้านเก่า  กิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อวานนี้ ถนนสายป่าไผ่ 
    หัวนาดง เราได้แจ้งผู้รับจ้างให้มาทำสัญญาแล้ว แต่ไม่ทราบว่ามาเซ็นต์สัญญาหรือ 
    ยัง เพื่อทำการก่อสร้างต่อจากเดิม ส่วนเรื่องโดมจะให้ ผอ.กองช่าง เป็นผู้ชี้แจง 
นายชาติชาย  รัตนสงคราม เนื่องจากการก่อสร้างอาคารโดมในส่วนของระบบไฟฟ้าผมไม่ได้เป็นผู้ออกแบบ 
ผู้อำนวยการกองช่าง  การก่อสร้างอาคารโดมเป็นอาคารโครงสร้างขนาดใหญ่ ต้องมีวิศวกรผู้มีใบอนุญาต 
    เป็นผู้รับรองแบบ คำนวณโครงสร้างต่าง ๆ เพื่อความถูกต้องและปลอดภัย 
นางภูษิตา  กำเนิดเขว้า  งานโครงสร้างต้องใช้วิศวกรในการรับรองแบบ ซึ่งเราพึ่งจะได้วิศวกรเมื่อเดือน 
ผู้อำนวยการกองคลัง  สิงหาคมที่ผ่านมา กระบวนการอาคารโดมได้ประกาศ E-Bidding ไปแล้ว แต่ใกล้ 
    สิ้นปีงบประมาณแล้วยังไม่ได้คู่สัญญา จึงขอเปิดประชุมสภาเพ่ือขออนุมัติกันเงิน 
    ส่วนเรื่องงานก่อสร้างใด ๆ เราต้องดูยอดเงินที่เข้ามาก่อน การก่อสร้างโดมใช้งบ 
    ประมาณที่สูง ดังนั้นเราถึงได้รอให้งบประมาณเข้ามาก่อน ซึ่งงบประมาณได้เข้ามา 
    ในช่วงปลายปีงบประมาณ จึงได้เริ่มกระบวนการของโครงการก่อสร้างโดมในช่วงนี้ 



-๖- 
นายจิราวุฒิ  เกลื่อนกลางดอน มีโดมต้องมีไฟฟ้าส่องสว่าง การพิจารณาอนุมัติสิ่งใดแต่รายละเอียดไม่ครอบคลุม 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๑  ผมอยากให้ทางสภาพิจารณาให้ถี่ถ้วน 
นางภูษิตา  กำเนิดเขว้า  แบบอาคารโดม ตอนที่เสนอเข้าข้อบัญญัติงบประมาณ แบบมาเป็นแบบนี้ ผอ.มา 
ผู้อำนวยการกองคลัง  รับงานนี้ ผอ.จึงส่งให้วิศวกรรับรอง เมื่อมีจ้างออกแบบก็ทำตามแบบเดิมที่ได้ 
    ออกแบบมา ถ้าออกแบบมาแล้ว มีการเปลี่ยนแปลงจากงานเดิม เปลี่ยนยอดเงิน  
    หรือพ้ืนที่เปลี่ยน ต้องขออนุมัติสภาฯ ตอนขออนุมัติสภาเมื่อปี ๒๕๖๖ แบบมาเป็น 
    แบบนี้ 
นายธนดล  กูกขุนทด  การก่อสร้างโดมเราได้ใช้รายละเอียดและแบบตามที่เคยอนุมัติไว้ในรุ่นก่อน พอมา 
นายก อบต.บ้านเก่า  ถึงรุ่นของผม เราไม่ได้เปลี่ยนแปลงแบบที่ได้เคยออกแบบไว้ แต่เปลี่ยนแปลงตรงที่ 
    ราคาก่อสร้างเนื่องจากค่าเหล็ก ค่าปูน ที่เพ่ิมข้ึน 
นายตวง  เกณฑ์ขุนทด  เรื่องไฟฟ้าหรือห้องน้ำผมไม่ติดใจ แต่ติดใจในแบบแปลนพื้น ถ้ามันบางเราสามารถ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๓  เพ่ิมให้หนาขึ้นจาก ๑๐ ซม. เป็น ๑๕ ซม. ได้หรือไม่ เพ่ือเป็นการถาวร แต่ห้องน้ำ 
    และไฟฟ้า ถ้ามีงบเราสามารถสร้างเพ่ิมเติมภายหลังได้ 
นายชาติชาย  รัตนสงคราม รายละเอียดการก่อสร้างโดม มีการลงเสาเข็ม เทพ้ืน งานดิน งานก่อสร้างโดมต้องมี 
ผู้อำนวยการกองช่าง  วิศวกรตรวจสอบรับรองแบบก่อสร้าง โดมเป็นของทุกคนตำบลบ้านเก่า ได้ช่วยกัน 
    พิจารณาเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้ว 
นายสมชาย  กุมขุนทด  ผมเป็นห่วงในเรื่องความหนาของพ้ืน เนื่องจากโดมนี้เราไว้ใช้จอดรถของ อบต.ด้วย 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๒  เช่น รถขยะ รถสำนักงาน รถดับเพลิง กลัวพ้ืนจะแตกและรับน้ำหนักไม่ไหว 
นางภูษิตา  กำเนิดเขว้า  เรื่องความหนาของพ้ืน เราจ้างวิศวกรเป็นผู้ตรวจสอบ ถ้าไม่ถูกต้องอย่างไรสามารถ 
ผู้อำนวยการกองคลัง  พูดคุยกับวิศวกรได้ 
นายจิรสิน  หมอกขุนทด  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุมสภา 
ประธานสภาฯ   สมาชิกท่านใดเห็นชอบอนุมัติกันเงิน งบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท  ท่านใดเห็น 
    ชอบอนุมัติกรุณายกมือ 
มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติกันเงิน งบประมาณ  ๓,๐๐๐,๐๐๐  บาท ด้วยมติเห็น 
    ชอบอนุมัติ  ๑๒  เสียง ไม่อนุมัติ  -  เสียง งดออกเสียง  ๑  เสียง  (ประธานสภาฯ) 
ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ 
นายจิรสิน  หมอกขุนทด ในวาระนี้ทางคณะผู้บริหารหรือสมาชิก อบต. หรือผู้ใหญ่บ้านท่านใด มีเรื่องอะไรที่ 
ประธานสภาฯ จะแจ้งให้ที่ประชุมสภาทราบหรือไม่ ขอเรียนเชิญ 
นายณรงค์  แกมขุนทด  - ผมในนามผู้แทนประชาชนหมู่ที่ ๓ ต้องขอขอบคุณคณะผู้บริหาร ทางสภาฯ ที่ได้ 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓  เทถนนคอนกรีตสายป่าไผ่หัวนาดง 
    - พายุโนรูทำให้ไหล่ทางบ้านมะเริง - ชัยพัน เกิดความเสียหาย ทาง อบต. มีงบ 
    ประมาณให้ความช่วยเหลือหรือไม่ 



-๗- 
นายธนดล  กูกขุนทด  ขอให้เขียนคำร้องทุกข์เข้ามาในความเสียหาย ผมจะมอบให้กองช่างออกสำรวจ 
นายก อบต.บ้านเก่า  และประเมินความเสียหายเพ่ือช่วยเหลือต่อไป 
นายตวง  เกณฑ์ขุนทด  อยากให้เพ่ิมดินหรือวางท่อ ตรงทางลงบ้านมะเริง - ชัยพัน จุดนี้เป็นจุดอันตราย 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๓  เมื่อรถมาจะเป็นโค้งหักศอก อยากให้ถนนกว้างสักหน่อยหรือวางท่อ 
นายจิรสิน  หมอกขุนทด มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องอะไรที่จะแจ้งให้ที่ประชุมสภาทราบเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่ 
ประธานสภาฯ มีต้องขอขอบคุณคณะผู้บริหาร สมาชิก ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน

ที่เข้าร่วมประชุมสภาฯ ในวันนี้  ขอปิดการประชุม 
  
                                          เลิกประชุมเวลา  ๑๒.๐๐  น. 

……………………………………………………….. 
 

           จำลอง  กิจขุนทด 
                                           (นายจำลอง  กิจขุนทด) 
              เลขานุการสภาฯ , ผูจ้ดบันทึกการประชุม 
 
-  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ  ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒  ครั้งที่ ๑/
๒๕๖๖  เมื่อวันที่....................................................เห็นว่าถูกต้องแล้ว   
 
   ศักดิ์ดา  เกงขุนทด             สุพพัต  ก่อมขุนทด             สมชาย  กวกขุนทด 
(นายศักดิ์ดา  เกงขุนทด)          (นายสุพพัต  ก่อมขุนทด)          (นายสมชาย  กวกขุนทด)  
ประธานคณะกรรมการฯ     กรรมการตรวจรายงานการประชุม    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
-  รายงานการประชุมสภาฯ  ได้มีการรับรองในคราวประชุมสภาฯ สมัย.............สมัยที่......ครั้งที่................เมื่อวันที่...... 
...............................................  
   
      จิรสิน  หมอกขุนทด 
            (นายจิรสิน  หมอกขุนทด) 
         ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า 
 


